



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๐๑๓/๒๕๖๐)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๘๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ ตามรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
ปฏิบัติกรแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๑๐๒๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗/ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชนิดกีฬา	คณะที่ได้เข้าศึกษา
๑	นายการัณย์ แจ่มเจริญทรัพย์	หมากรุกกระดาน	บัณฑิตศึกษา (คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน)
๒	นางสาวอรินา เหล่าแสงสา	วอลเลย์บอลชายหาด	บัณฑิตศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา)
๓	นายธีรพงษ์ ยะนา	กรีฑา	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้อง รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ <http://reg.kku.ac.th> และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน และชำระเงินที่ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ดำเนินการภายใน วัน เวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโครงการฯนี้
๒. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมผู้ปกครอง ๑ ท่าน เข้าปฐมนิเทศพร้อมทำสัญญาข้อตกลงในการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวัน เวลา และสถานที่ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
๓. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดต่อเข้าอยู่หอพัก ได้ที่สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา (หอ ๒๖) อยู่ด้านหลังกองกิจการนักศึกษา ในเวลาราชการ และให้นำรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ แผ่น มาด้วย
๔. หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๑ - ๒ ถือว่าสละสิทธิ์ในการที่จะเข้าศึกษาตามโครงการฯนี้